

Số: /BC-UBND

Hoà Minh, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Đối thoại với nhân dân trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X

Kính gửi:

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBND quận.

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2024 của UBND phường về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân trước Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X; Ngày 29 tháng 10 năm 2024, UBND phường tổ chức đối thoại, tại buổi đối thoại Chủ tịch UBND phường tiếp thu và trả lời những ý kiến của nhân dân liên quan đến thẩm quyền của địa phương. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và UBND quận, UBND phường Hòa Minh tổng hợp và báo cáo như sau:

#### I. ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ

1. Lĩnh vực Đô thị: Hiện nay tuyến mương thoát nước tại Tổ dân phố 8 được UBND quận, phường đầu tư tuyến mương, nhưng chưa được đấu nối ra mương thoát nước của đường Hoàng Thị Loan vì có một đoạn thuộc ranh giới đất của phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Kính đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo sớm khớp nối tuyến mương để tạo dòng chảy không ảnh hưởng nước tràn vào nhà dân khi mùa mưa đến (đã kiến nghị kỳ đối thoại giữa năm 2024, nay tiếp tục kiến nghị).

#### 2. Lĩnh vực pháp chế

Hiện nay, Nhân dân có nhà ở trong khu vực giải tỏa Dự án trường Tiểu học Trung Nghĩa đề nghị UBND thành phố xem xét áp dụng Luật Đất đai năm 2024 thay vì áp dụng Luật Đất đai năm 2013. Tạo thuận lợi cho người dân khi bàn giao mặt bằng do không được bồi thường về đất và không có chỗ ở khác khi giải tỏa.

#### II. ĐỀ NGHỊ UBND QUẬN

##### 1. Lĩnh vực đô thị

a) Đề nghị đầu tư, xây dựng sớm các Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư trên địa bàn Phường Hòa Minh: Hòa Phú 1A, Phước Lý, Trung Nghĩa 2, Trung Nghĩa 6, Hòa Mỹ 2...

b) Đề nghị sớm đầu tư thi công các tuyến đường đã xuống cấp trên địa bàn Phường. Đặc biệt là Kiệt 01 Hoàng Văn Thái thông với Kiệt 40 Nguyễn Huy Tường,

hiện nay tuyến đường này bê tông đã xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông trong khu dân cư.

c) Đề nghị Quận sớm triển khai cắt tỉa cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Minh.

d) Đề nghị UBND Quận khảo sát nâng cấp, mở rộng vịnh đón học sinh tại trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và các trường học trên địa bàn Phường và cấm biển cấm đậu đỗ ô tô tại các vịnh này.

đ) Đề nghị Quận sớm đầu tư kênh thoát nước và nạo vét cống thoát nước trên địa bàn Phường theo kế hoạch và đề xuất của khu dân cư. Đề nghị Quận nghiên cứu, khảo sát triển khai hệ thống thoát nước tại tổ 94, khu dân cư Hòa Phú 02, gần cả tổ không có hệ thống thoát nước.

e) Hiện nay dự án Đường sắt hủy bỏ, người dân mong muốn và đề nghị điều chỉnh quy hoạch thành đất ở để người dân làm các thủ tục liên quan đến đất như việc chuyển mục đích sử dụng, xây, sửa chữa nhà ở...

## **2. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội**

Đề nghị công nhận lại và gắn biển tên đường Nguyễn Huy Tường đoạn từ Nguyễn Đình Tứ đến đường Nguyễn Bính, các giấy tờ của người dân (giấy tờ đất, biển số nhà...) đều mang tên đường Nguyễn Huy Tường từ lâu. Kính đề nghị UBND Quận khảo sát và công nhận đoạn đường này là đường Nguyễn Huy Tường (người dân đã kiến nghị nhiều lần, UBND phường đã ban hành Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 19/6/2024).

Người dân đề nghị đặt tên đường tại tổ dân phố 129,130 khu dân cư Phước Lý nối từ đường Đồng Xoài đến đường Hoàng Minh Thảo, không thống nhất với việc đặt tên kiệt. Đề nghị UBND Quận khảo sát thực tế và có ý kiến chính thức bằng văn bản.

## **3. Lĩnh vực pháp chế**

a) Theo ý kiến của Hội đồng chư phái tộc Đình làng Trung Nghĩa, đất của Đình Làng chông lán đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý đang làm các thủ tục đấu giá cho thuê. Đề nghị cung cấp các Quyết định thu hồi đất của Đình làng và hồ sơ liên quan đến kiểm định, thu hồi, đền bù và nhận tiền hỗ trợ của Đình làng.

b) Hiện nay tổ dân phố số 68 khu giải tỏa Tây Bắc 1, đường Hoàng Thị Loan còn lại một số hộ dân thuộc dự án đã hơn 10 năm chưa giải quyết dứt điểm, nhà cửa xuống cấp, đề nghị sớm giải tỏa để ổn định nơi ở và không ảnh hưởng cuộc sống của Nhân dân trong mùa mưa bão.

c) Đề nghị UBND quận chỉ đạo các ngành kiểm tra các Nhà xe trên tuyến đường Nam Trân và các đường trước bến xe liên quan đến đậu đỗ và đón khách tại đây gây mất tình hình ANTT, vệ sinh môi trường.

## **III. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG**

**1. Kỳ đối thoại giữa năm 2024**

23 ý kiến của cử tri, đã xử lý xong các ý kiến (Kèm theo phụ lục 01)

**2. Kỳ đối thoại cuối năm 2024**

06 ý kiến, hiện đang chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp các ngành xử lý (Kèm theo phụ lục 02)

Trên đây là nội dung kiến nghị của Nhân dân phường Hòa Minh qua đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND thành phố Khốa X - Nhiệm kỳ 2021-2026, kính báo cáo HĐND thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- UBMTTQVN phường;
- Lưu: VT, VPTK (Phường).

**CHỦ TỊCH****Đình Hữu Phúc**

daolta-07/11/2024 10:36:57-daolta-daolta

## PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2024)

STT	Cử tri ý kiến	Nội dung kiến nghị	Tình hình giải quyết
1	<b>Ông Trần Đình Vinh – Bí thư chi bộ Hòa Phú 1B</b>	<p>Cơ sở vật chất và công tác đảm bảo cho hoạt động của nhà SHCD hiện còn nhiều bất cập:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Chất lượng công trình chưa được đảm bảo (kỹ thuật và mỹ thuật), cụ thể là công trình xuống cấp, thiết bị hư hỏng.</li><li>+ Chính quyền chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí thường xuyên để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho KDC, nhà SHCD.</li><li>+ Chưa hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để tổ chức họp hội, sinh hoạt tại KDC (như bàn ghế, phòng màn, loa đài,...)</li></ul> <p>Kính đề nghị Chủ tịch UBND phường kiến nghị với các cấp để có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp cho nhà SHCD</p>	<p>UBND phường ban hành Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 27/7/2023 về việc đề nghị được sử dụng nguồn chi khác ngân sách phường năm 2023 để mua sắm trang thiết bị cho các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường Hòa Minh nhưng đến nay UBND chưa có văn bản trả lời để UBND phường triển khai thực hiện.</p>
2	<b>Ông Trương Ngô Sơn, Bí thư chi bộ Phước Lý</b>	<p>Tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt về ANTT</p>	<p>Từ đầu năm đến nay, Công an phường xử phạt 25 vụ vi phạm hành chính, gồm 57 đối tượng, phạt tiền 50 đối tượng với số tiền là 132.900.000đ. Nổi bật là đưa đi giáo dục 2 đối tượng, đây là một chỉ tiêu rất khó nhưng Công an phường Hòa Minh quyết tâm hoàn thành về áp dụng biện pháp quản lý tại xã phường thị trấn. Bên cạnh đó Công an phường đã giải quyết hàng chục vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.</p> <p>Về Công tác phòng chống tội phạm về ma túy: Công an phường xử lý 94 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023), đưa 25 đối tượng đi cai nghiện, phạt tiền 63 đối tượng với số tiền là 88.000.000đ, bàn giao cho đơn vị khác: 06 đối tượng.</p> <p>Kiểm tra tạm trú 84 lượt nhà trọ. Qua đó phát hiện và lập biên bản, ra quyết định xử phạt 34 trường hợp, số tiền 25.500.000đ</p>

3		<p>- Hiện nay KDC bờ thả rộng đã giảm tuy nhiên vẫn còn tồn tại. Đề nghị UBND tiếp tục duy trì công tác kiểm tra.</p> <p>- Đề nghị UBND tăng cường công tác kiểm tra về VSMT, đồ giá hạ xà bàn tại tuyến đường Phước Lý 16.</p> <p>- Đề nghị kiên quyết xử lý với chó thả rộng.</p>	<p>- UBND phường hiện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra xử lý đối với việc động vật thả rộng và công tác VSMT, đồ trộm giá hạ trên địa bàn phường.</p>
4		<p>Hiện nay, người dân ở KDC nghe thông tin đầu tư cho KDC Phước Lý thêm 3 nhà SHCĐ, có gửi hồ sơ lấy ý kiến về cho TDP. Tuy nhiên cấp ủy chi bộ không nắm được thông tin này, đề nghị nếu có thì phải lấy ý kiến của cấp ủy chi bộ, ban ngành đoàn thể ở KDC.</p>	<p>UBND phường đã tổ chức buổi họp ngày /6/2024 thông qua các nội dung về vị trí, thiết kế đối với các nhà SHCĐ trên địa bàn phường (trong đó có 3 nhà SHCĐ khu vực Phước Lý)</p>
5	<p><b>Ông Nguyễn Văn Tuận – Bí thư chi bộ Trung Nghĩa 5</b></p>	<p>Đề nghị UBND phường và các ban ngành đoàn thể tiếp tục vận động 03 hộ còn lại bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Nguyễn Như Hạnh trong năm 2024</p>	<p>Hiện nay dự án đã hoàn thành công tác GPMB và đang triển khai thi công</p>
6	<p><b>Ông Nguyễn Thanh Côi – Bí thư chi bộ Hòa Mỹ 1</b></p>	<p>Đề nghị nạo vét mương thoát nước từ TDP 99 đến TDP 95, trên 10 năm nay chưa nạo vét. Hiện nay mùa mưa bão sắp đến nước không thoát và gây ngập cục bộ.</p>	<p>UBND phường đã thực hiện công tác nạo vét mương thoát nước từ tổ 99 đến giáp tường rào CocaCola vào tháng 11 năm 2023</p>
7	<p><b>Ông Nguyễn Thanh Côi – Bí thư chi bộ Hòa Mỹ 1</b></p>	<p>Đề nghị UBND phường kiên quyết với chó thả rộng để không ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh</p>	<p>Hiện UBND phường thường xuyên tuyên truyền đối với việc các hộ dân thả rộng động vật nuôi trong KDC</p>
8		<p>Nạo vét cống thoát nước tuyến đường Phú Lộc 17,18 trước mùa mưa năm 2024.</p>	<p>UBND phường đã trình UBND quận tại tờ trình số, UBND quận tổng hợp và triển khai trong thời gian đến</p>
9		<p>Đề nghị kiên quyết xử lý chó thả rộng để không ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh</p>	<p>Hiện UBND phường thường xuyên tuyên truyền đối với việc các hộ dân thả rộng động vật nuôi trong KDC</p>
10	<p><b>Ông Dương Đức Sở - Bí thư chi bộ Hòa Phú 5</b></p>	<p>Tình hình ANTT, ATGT khu nhà thờ giáo xứ Hòa Minh. Hiện nay ngày lễ, chủ nhật xe cộ rất đông và hoạt động nhà thờ gây ồn ào. Đề nghị UBND phường có hướng xử lý để người dân an tâm</p>	<p>UBND phường chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác Tôn giáo phối hợp cùng Công an phường làm việc liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự tại Giáo xứ Hòa Minh</p>
11		<p>Hiện nay trên địa bàn phường chưa thực hiện việc chi trả phụ cấp đối với Người HĐKCT dưới phường theo Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố, đề nghị UBND phường sớm thực hiện theo quy định</p>	<p>UBND phường đã thực hiện chi trả phụ cấp đối với Người HĐKCT dưới phường theo Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố theo đúng quy định</p>

12	<b>Ông Nguyễn Giỏi – TDP 123, Phước Lý</b>	Việc làm các giấy tờ liên quan về đất ở TDP 123 rất khó, nên ảnh hưởng đến những người dân hiện đang sinh sống tại tổ 123 như không làm được tạm trú dẫn đến làm hồ sơ nhập học của trẻ vào lớp 1 và lớp 6 khó khăn. Đề nghị UBND, Công an phường tổ chức buổi họp dân đối với các hộ này để giải thích và tạo điều kiện làm cư trú đối với các hộ.	Vào ngày 02/7/2024, CAP tổ chức triển khai hướng dẫn cho công dân đang sinh sống tổ 123, 124, 125 không đăng ký tạm trú, thường trú tại phường Hòa Minh thủ tục khai báo nơi ở hiện tại. Kết quả: Đã hướng dẫn 25 hộ tổ, trong đó có 12 trường 123 đã hướng dẫn đăng ký nơi ở hiện tại.
13	<b>Ông Nguyễn Em– TDP 118, Hòa Mỹ 3</b>	<p>- Hiện nay việc đổ giá hạ xà bần tại Nguyễn Đình Tứ đã giảm. Tuy nhiên các thùng rác trên tuyến đường này rác rất nhiều, nắng nóng bốc mùi hôi ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị UBND phường có biện pháp di dời các thùng rác xa nhà dân.</p> <p>- Cơ sở Hưng Gia Phát làm cơ khí nặng gây ảnh hưởng đến người dân KDC. UBND phường vừa rồi đã xuống làm việc tuy nhiên chưa có trả lời cho người dân. Đề nghị UBND phường kiểm tra xử lý như thế nào thì trả lời cho người dân được biết.</p>	<p>- UBND phường đã làm việc với Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Miền Trung kịp thời thu gom, không để dồn ứ rác phát sinh mùi hôi trong KDC</p> <p>- Hiện Cơ sở Hưng Gia Phát làm cơ khí hiện đã tạm ngưng hoạt động,</p>
14		- Công ty Thành Nguyên đổ hóa chất ra mương ảnh hưởng đến người dân. Đến nay UBND phường phối hợp các ngành và giải quyết rất ráo. Tuy nhiên việc giải thích về tính ảnh hưởng của hóa chất chưa được đồng tình với người dân. Đề nghị UBND phường có Văn bản của Cảnh sát Môi trường để trả lời thích đáng đối với người dân.	UBND phường đã trao đổi với Công an phường làm việc với Phòng cảnh sát môi trường quận liên quan đến công tác môi trường tại tổ 51
15	<b>Bà Phạm Thị Xuân – Hòa Phú 4</b>	<p>Hiện nay quán game 48 Phùng Hưng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, đề nghị Công an phường thường xuyên kiểm tra và xử lý triệt để.</p> <p>Hiện nay tại Số nhà 20, Phú Lộc 1 có người thuê ở nhưng chưa có tạm trú, sinh hoạt không đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và thường xuyên tổ chức ăn nhậu, làm ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Đề nghị Công an phường kiểm tra xử lý dứt điểm.</p>	Công an phường thường xuyên kiểm tra quán game tại số 48 Phùng Hưng để đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra, làm việc với chủ hộ cho thuê trọ về đăng ký tạm trú cho người thuê trọ. Tiến hành làm biên bản làm việc, cho cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự, không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
16	<b>Ông Hà Hữu Thắng - Hòa Phú 9</b>	Hiện nay vào khung giờ từ tối đến rạng sáng ở trong KDC có mùi hôi. Tuy nhiên không rõ mùi hôi này từ đâu? Đề nghị UBND phường kiểm tra và có hướng xử lý	UBND phường ban hành Công văn số 243/UBND ngày 10/5/2024 về việc xử lý mùi hôi phát tán từ khu công nghiệp Hòa Khánh đến khu dân cư Hòa Phú 2, Hòa Phú 6, Hòa Phú 7, Hòa Phú 8, phường Hòa Minh đề nghị Ban

			quản lý Khu công nghiệp Hòa Khánh kiểm tra và hỗ trợ xử lý mùi hôi
17	<b>Ông Nguyễn Văn Trung - Trung Nghĩa 4</b>	Công thoát nước đường Nguyễn Như Hạnh, lâu nay chưa nạo vét. Đề nghị UBND có hướng nạo vét công này để mùa mưa đến không bị ngập	UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND quận có kế hoạch nạo vét đối với tuyến đường trên
18	<b>Ông Trần Quang Việt – Trung Nghĩa 3</b>	K168/H68 Tô Hiệu, chỗ này chưa có công thoát nước. Đề nghị UBND phường làm công thoát nước tại tuyến đường này.	UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND quận đầu tư hệ thống thoát nước đối với vị trí trên
19		Đề nghị UBND phường kiểm tra công tác PCCC và thoát hiểm tại các nhà trọ trên địa bàn phường.	Công an phường thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy với các hộ kinh doanh, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh khu dân cư Trung Nghĩa 3, kết quả như sau: Kiểm tra, hướng dẫn nhà trọ K192/15 Tô Hiệu: chủ cơ sở đã tham gia học huấn luyện nghiệp vụ PCCC, đã lắp đặt hệ thống báo cháy, vách ngăn nhà xe, đảm bảo PCCC Kiểm tra hướng dẫn 87 hộ dân; đề nghị trang bị phương tiện bình chữa cháy xách tay Tại khu vực Trung nghĩa 3: lắp đặt 04 điểm chữa cháy công cộng
20	<b>Ông Nguyễn Văn Phước – TDP 53, Hòa Phú 4</b>	Đề nghị UBND phường kiên quyết xử lý đối người trường hợp nuôi chó thả rông	UBND phường hiện đang tuyên truyền vận động nhân dân không thả chó ra đường
21	<b>Ông Trần Thanh Hải - TDP số 103, Hòa Mỹ 4</b>	Hiện nay công thoát nước sau đường Đỗ Nhuận, từ số 58 đến 84 bị tắc nghẽn nước không thoát. Đề nghị UBND phường nạo vét trước mùa mưa năm 2024, hạn chế việc ngập úng cục bộ vào nhà dân.	UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND quận về việc tổ chức nạo vét đối với các vị trí trên địa bàn phường
22	<b>Ông Nguyễn Văn Tiến – Bí</b>	Hiện nay các công thoát nước trong khu dân cư Trung Nghĩa 6 chưa được nạo vét. Đề nghị UBND có phương án nạo vét trước mùa mưa năm 2024.	UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND quận về việc tổ chức nạo vét đối với các vị trí trên địa bàn phường

23	<b>thư chi bộ Trung Nghĩa 6</b>	Các tuyến đường thoát hiểm trong khu dân cư Trung Nghĩa 6, một số hộ dân đã bị chiếm dụng. Đề nghị UBND phường xử lý dứt điểm	UBND phường đã có thông báo tuyên truyền đề nghị các hộ dân tự giác tháo gỡ các vị trí rào chắn, công trình trên lối thoát hiểm. Trong thời gian đến, UBND phường tiếp tục kiểm tra và xử lý theo quy định.
----	-------------------------------------	---	---

daolta-07/11/2024 10:36:57-daolta-daolta-daolta



**PHỤ LỤC 02***(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2024)*

STT	Cử tri ý kiến	Nội dung kiến nghị
1	<b>Ông Lê Văn Kiệt – Tổ trưởng TDP số 68, Hòa Phú 6</b>	Các miệng cống thoát nước trong khu dân cư, các hộ dân tự ý bít miệng cống, làm ảnh hưởng đến thoát nước trong mùa mưa. TDP đã huy động lực lượng ANCS xử lý, đập các miệng cống. Đề nghị UBND phường có văn bản để gọi các hộ dân ở đây
2	<b>Ông Nguyễn Thanh Côi – Bí thư chi bộ Hòa Mỹ 1</b>	Đề nghị nạo vét mương thoát nước tại TDP 99,100,101. Hiện nay mùa mưa bão sắp đến, đề nghị UBND phường có hướng nạo vét mương thoát nước. Khi nạo vét đề nghị thông báo Bí thư chi bộ, TDP, Ban CTMT được biết để giám sát quá trình nạo vét của đơn vị thi công nạo vét.
3	<b>Ông Hoàng Cảnh Mẫn - Bí thư chi bộ Trung Nghĩa 4</b>	Đề nghị UBND phường có phương án kiểm tra tình tra tình trạng đổ giá hạ xà bàn, rác thải sinh hoạt tại các lô đất trống trên đường Nguyễn Tường Phổ của các nhà xe.
4	<b>Ông Trần Thanh Dương – TDP 75, Hòa Phú 7</b>	Hiện nay tại TDP 75 có nhiều hộ xây dựng, các xe chuyên chở vật liệu xây dựng làm sụp các cống tại KDC. Đề nghị UBND phường cho bộ phận kiểm tra quy tắc kiểm tra và nhắc nhở
5	<b>Ông Trần Quang Việt – Trung Nghĩa 3</b>	Các hộ buôn bán tại đường Nam Trân (đoạn từ đường Sắt đến Hoàng Thị Loan) hiện nya đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa có biện pháp quản lý dẫn đến các hộ dân lợi dụng tập kết giá hạ sà bàn rất nhiều. Đề nghị UBND phường có biện pháp giải quyết.  Đường dây điện sinh hoạt của người dân sau công tơ hiện nay bị hư hỏng, đề nghị UBND phối hợp có kiến nghị với Điện lực kiểm tra xử lý giảm tình trạng chập cháy điện trong khu dân cư.

		Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo nhưng hiện nay trong văn bản chỉ đề nghị hỗ trợ cho hộ nghèo chưa có người sử dụng điện thoại thông minh trong hộ nghèo mới được hỗ trợ gây khó khăn người dân là hộ nghèo
6	<b>Ông Nguyễn Văn Em – TDP 24, Hòa Phú 1A</b>	Trong K264/ Tô Hiệu có 2 cây bàng tự phát lớn dễ ảnh hưởng mùa mưa bão, đề nghị UBND cho cắt tỉa đảm bảo không ảnh hưởng trong khu dân cư

daolta-07/11/2024 10:36:57-daolta-daolta-daolta